
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลมาบอาํมฤต 1 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
สมัยสามัญประจำป สมัยสามัญที่ 2/๒๕๖3 

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖3  เวลา  ๑0.๐๐ น. 
ณ หองประชุมอาภากร สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

 
ผูมาประชุม 
๑. นายสมควร  เทวชู   ตำแหนงประธานสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๒. นายธนญชัย พิเชียรนวกุล   ตำแหนง รองประธานสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๓. นายทวีศักดิ์  พิมลรัฐ   ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
4. นายประสิทธิ์  เหลืองเพชรงาม  ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
5. นายสุชาติ  พันธุสถิตยวงศ   ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
6. นางอรวรรณ  พันธุสถิตยวงศ  ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
7. นายอดิสรณ  ภาสพานทอง  ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
8. นายอภิชาติ  จีนโดน   ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
9. นายสมชาย  ณะชำนาญ   ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
10. นายชัยพร  พันธุเมธาฤทธิ์  ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
11 นายมงคล  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ  ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
๑2.นายจิรวัฒน  โพธารส   ตำแหนงเลขานุการสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต/นิติกร 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายปานนท วงศทิพยพันธ  ตำแหนงปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  

ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
๒. นางจิราภรณ  ชุมจินดา   ตำแหนงหัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
3. นางจีรวรรณ  แจกสินธุ   ตำแหนงผูอำนวยการกองคลัง 
4. นายวิรัช  กุญแจทอง   ตำแหนงนักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองการศึกษา 
5. นายอุกฤษ  มอดตะคุ   ตำแหนงหัวหนาฝายการโยธา  

รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองชาง 
6. นายวิรัตน  เชื้อชั่ง   ตำแหนงสัตวแพทยชำนาญงาน 
      รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
7. นางสาวกุลยา  สุวรรณนิกขะ  ตำแหนงเจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
8. นางดวงพร  เพชรพิรุณ   ตำแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
9. นางสาวจันทรทรา  ฐานธานี  ตำแหนงผูชวยนักประชาสัมพันธ 
10.นางสาววีกมล  แงเจริญกุล  ตำแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
11.นายคัมภีร  รังคะกนก   ตำแหนงเจาหนาท่ีควบคุมเครื่องเสียง 
 
                                  ................................................................................. 
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เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ   บัดนี้  ไดเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต สมัยสามัญประจำป  

สมัยสามัญท่ี 2/๒๕๖3 วันพุธท่ี 27 พฤษภาคม ๒๕๖3  เม่ือสมาชิกฯ มาครบองคประชุม
แลว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ สวัสดีทานปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหนาท่ีนายกฯ เลขานุการสภาฯ  สมาชิกสภา 
เทศบาลฯ ขาราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  การประชุมในวันนี้เปนการประชุม 
สภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต สมัยสามัญประจำป สมัยสามัญท่ี 2/๒๕๖3  วันพุธท่ี  
27 พฤษภาคม ๒๕๖3  ณ หองประชุมอาภากร สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
    -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญประจำป สมัยสามัญท่ี 1/2563  
วันท่ี 28 กุมภาพันธ ๒๕63  ทานใดมีขอเพ่ิมเติมหรือแกไขไหมครับ ถาไมมีผมขอใหยก
มือลงมตริับรองรายงานการประชุมครับ  

มติท่ีประชุม มติรับรองดวยเสียงเอกฉันท   
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม  
    -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
    -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม  

5.1  การโอนและแกไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายจิรวัฒน  โพธารส  ในฐานะเลขานุการสภาฯ  

ขอ 5.1 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 

ดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปจจุบัน หมวด ๔   ขอ ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน

และสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

โอนตั้งจายรายการใหม 

สำนักปลัดฯ 

5.1.1  แผนงานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 

เครื่อง จำนวน  22,000 บาท  

โอนลด 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

ภายใน    งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โครงการติดตั้ง

กลองวงจรปดบรเิวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน  จำนวน  22,000 บาท  ขอ

นำเรียนทานประธานสภาฯ เพ่ือขออนุมัติในท่ีประชุมครับ 
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ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสอบถามไหมครับ ถาไมมีขอใหยกมืออนุมัติ 

คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน  

22,000 บาท  

มติท่ีประชุม  อนุมัติดวยเสียงเอกฉันท 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ  5.1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

ภายใน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ   ประเภทครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ  คาจัด ซ้ือ

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 

สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 2 ตัว พรอม

ติดตั้ง เปนเงิน 27,200 บาท 

โอนลด 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปดบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน จำนวน 27,200 บาท ขอนำเรียน
ครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสอบถามไหมครับ ถาไมมีขอใหยกมืออนุมัติ  

คาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดตั้งภายนอก

อาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 2 ตัว 

พรอมติดตั้ง เปนเงิน 27,200 บาท ครับ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติดวยเสียงเอกฉันท 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ  5.1.3   แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

ภายใน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซ้ืออุปกรณ

บั น ทึ กภ าพ ผ าน เครือข าย  (Network Video Recorder) แบบ  32  ช อ ง (ส ำนั ก

ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 ตัว พรอมติดตั้ง เปนเงิน 95,000 บาท 

โอนลด 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปดบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน จำนวน 95,000 บาท  

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสอบถามไหมครับ ถาไมมีขอใหยกมืออนุมัติ   

คาจัดซ้ืออุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 32 ชอง 

(สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 ตัว พรอมติดตั้ง เปนเงิน 95,000 บาท ครับ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติดวยเสียงเอกฉันท 
ประธานสภาฯ 5.2 เงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายจิรวัฒน  โพธารส  ในฐานะเลขานุการสภาฯ  
ขอ ๕.2 เงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
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แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน หมวด ๘ ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดจาก
เงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชน 
ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 
 (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 
 (3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือน
และกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจำปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
 ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ผอ.กองคลัง แจงยอดเงินสะสมครับ 
นางจีรวรรณฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางจีรวรรณ แจกสินธุ  ผูอำนวยการกองคลัง      

ขอแจงยอดเงินสะสมดังนี้ 
 เงินสะสมท่ีสามารถนำไปใชจายได ณ 30 เมษายน 2563  18,692,324.42 
 หัก  กันเงินท่ีสภาอนุมัติใหจายขาดสะสมได        877,000.00 
 คงเหลือ        17,815,324.42 
 หัก  กันเงินคาใชจายดานบุคลากร (ไมนอยกวา 3 เดือน)    4,139,700.00 
 คงเหลือ        13,675,624.42 
 หัก  กันรอยละ 10 ของงบประมาณรายจายประจำป 63    5,050,000.00 
 คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใชจายได      8,625,624.42 
 ขอนำเรียนเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายจิรวัฒน  โพธารส  ในฐานะเลขานุการสภาฯ  

จายเงินสะสม 
กองชาง   

 5.2.1 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยพัฒนาคม 1 หมู 1 หนา 0.15 เมตร 

กวาง 6.00-9.00 เมตร ยาว 470 เมตร รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,570 ตารางเมตร   

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เปนเงิน  2,360,000 บาท ขอนำเรียนครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสอบถามไหมครับ ถนนเสนธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกรุงเทพ ครับ ขอเชิญ สท.ชัยพรฯ ครับ 

สท.ชัยพรฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายชัยพร  พันธุเมธาฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ    

ผมอยากสอบถามวาโครงการนี้จากตนซอยจนถึงสุดซอยเลยหรือเปลาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานปลัดฯ รักษาการนายกฯ ชี้แจงครับ 
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ปลัดเทศบาลฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติ
หนาท่ีนายกฯ กรณีท่ี สท.ชัยพรฯ สอบถามตามท่ีไดเคยคุยกันไวในสมัยประชุมท่ีแลวจะ
รวมปลายซอยซ่ึงเปนโครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2563 ก็จายขาดอีกสวน
หนึ่งคือตั้งแตหนาซอยคือ ธนาคารกรุงไทยจนสุดปลายซอย ระยะทางยาว 470 เมตร รวม
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,570 ตารางเมตร ครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสอบถามไหมครับ ถาไมมีขอใหยกมืออนุมัติ
จายเงินสะสมโครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยพัฒนาคม 1 หมู 1 หนา 0.15 
เมตร กวาง 6.00-9.00 เมตร ยาว 470 เมตร รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,570 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เปนเงิน  2,360,000 บาท ครับ   

มติท่ีประชุม  อนุมัติดวยเสียงเอกฉันท 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  5.2.2 โครงการกอสรางถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยสุขสำราญ 3 หมู 
13 หนา 0.15 เมตร กวาง 2.30 เมตร ยาว 48.30 เมตร รางระบายน้ำ คสล. ขนาด
กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 40 เมตร พรอมฝาปด ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด เปนเงิน 228,000 บาท  นำเรียนครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสอบถามไหมครับ ถาไมมีขอใหยกมืออนุมัติ 
จายเงินสะสมโครงการกอสรางถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยสุขสำราญ 
3 หมู 13 หนา 0.15 เมตร กวาง 2.30 เมตร ยาว 48.30 เมตร รางระบายน้ำ คสล. 
ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 40 เมตร พรอมฝาปด ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด เปนเงิน 228,000 บาท ครับ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติดวยเสียงเอกฉันท 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  5.2.3 โครงการกอสรางงานปรับปรุงทางเดินเทา บริเวณถนนวงศวานิช หมู 12  กวาง 

1.75 เมตร ยาว 684 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เปนเงิน 1,142,000 บาท 

ขอนำเรียนครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสอบถามไหมครับ ขอเชิญ สท.สมชายฯ ครับ 

สท.สมชายฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสมชาย  ณะชำนาญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

โครงการกอสรางงานปรับปรุงทางเดินเทาเปนของ สท.อดิสรณฯ ท่ีเคยเสนอเรื่องนี้มา

หลายครั้งแลวผมก็เห็นดวยเพราะจะทำใหภูมิทัศนแถวนั้นดีข้ึน แตผมดูแลวใชเงินจำนวน

มาก ผมมีอยูโครงการหนึ่งไมทราบวาจะโยกยายไปไดหรือไม โครงการขยายทอประปาไป

ทางโรงงานไทยแสง ผมอยากจะหารือกับเพ่ือนสมาชิกฯ วาอยางไหนดีกวากัน เพราะเรา

ไดรับรองเรียนมาตลอดวาตรงบริเวณหนาไทยแสงไมมีน้ำประปาใช ก็อยากใหฝายบริหาร

ใหคำแนะนำ หรือขอเสนอแนะ ถึงแมวาบริเวณนั้นจะมีจำนวนประชากรนอย แตเราก็ตอง

บริการ ขอบคุณครบั 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานปลัดฯ รักษาการนายกฯ ชี้แจงครับ 

ปลัดเทศบาลฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติ

หนาท่ีนายกฯ กรณีเรื่องของการขยายเขตประปา ท่ีทาน สท.สมชายฯ ไดสอบถามนะครับ 

เทศบาลฯ ไดมีหนังสือสอบถามไปท่ีประปาสวนภูมิภาคทาแซะ จำนวน 3 จุด คือ        

ซอยเกษมสุข 4 (ทางไปศาลเจาแมกวนอิม) งบประมาณ 180,000 บาทเศษ,          
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ถนนรัฐประสงค (ทางไปปะทิว) งบประมาณ 800,000 บาทเศษ อีกสายคือถนน       

วงศวานิช (ทางไปปากคลอง) งบประมาณ 800,000 บาทเศษ ในสวนของการดำเนินการ

เขาก็แจงรายละเอียดของการประมาณการราคามาแลว ยืนราคาอยูท่ีประมาณ 180 วัน 

จาย 50% แรก เขาดำเนินการกอสรางเสร็จจายอีก 50% หลัง เงินของเรา เขาทำและก็

เก็บคาน้ำจากเรา สมบัติเปนของเขา เราเปนผูซอม คลาย ๆ ไฟฟา ทีนี้เราก็มาดูวา 3 เสน

นี้ เสนไหนท่ีมีความจำเปนจะตองดำเนินการกอน และในสวนของการขยายเขตประปาเปน

เงินอุดหนุน ก็นาจะดูในชวงของเกือบ ๆ ปลายปงบประมาณ โครงการขยายเขตประปา

จายจากเงินสะสมมันจะไมเหมาะ จริง ๆ เพราะหมวดของมันคือเงินอุดหนุน เราตองมาดู

วากอนจะสิ้นปงบประมาณ ประมาณสมัยสามัญท่ี 3 เราจะมีดูตัวเงินท่ีเหลือจายหรือไมมี

ความจำเปนตองจาย เชน ซอยพัฒนาคม 1 ปลายซอย มีเงินอยู 400,000 กวาบาท เรา

มาคุยกันวาจะเอาตัวไหน อาจจะไมเอาท้ังหมดเอาตัวท่ีมีความจำเปนเรงดวนมากวาก็โอน

ไปตั้งจายในหมวดเงินอุดหนุน ก็ขอนำเรียนชี้แจงในเรื่องของทางเทา การจายขาดตองดูถึง

วามีความจำเปนไหม บำบัดความเดือดรอนหรือไม เรงดวนหรือเปลา รอไดหรือไม เสนนั้น

ตอนนี้รอรถไฟทางคูอยูก็ไมรูวาถาเสร็จหนาตาจะออกมาเปนอยางไร คือในความคิดเห็น

ของผมถาจะรอก็ได หรือถาจะทำไปเลยก็ได แตทีนี้มีโครงการอ่ืนอีกไหมท่ีมีความจำเปนท่ี

นาจะทำมากกวา เชน ถนนพรอมรางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือตอนนี้เปดหนางานไปแลว

ปดทางน้ำหมดเลย เม่ืออาทิตย ท่ีแลวไดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมี

คณะกรรมการไดนำเสนอท่ีประชุมวาถนนเสนนั้นถาเราไมมีระบบระบายน้ำกลัววาน้ำมัน

จะทวมผมก็รับเรื่องไววาจะมาคุยกับทางสภาฯ วามีจะมีแนวทางท่ีจะดำเนินการแกไข

อยางไร จะดำเนินการในป 2563 เลย หรือจะบรรจุไวในป 2564 ขอนำเรียนใหท่ี

ประชุมรับทราบในเบื้องตน ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสอบถามอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.อดิสรณฯ ครับ 

สท.อดิสรณฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอดิสรณ  ภาสพานทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เรื่องทางเทาผมไมไดติดใจอะไรนะครับ อะไรท่ีเปนความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน

ชาวมาบอำมฤต สิ่งท่ีมีความจำเปนก็ขอใหสมาชิกพิจารณาได ท่ีทานรักษาการไดอธิบาย

มา หรือท่ีทาน สท.สมชายฯ ไดทวงติงมาเก่ียวกับเรื่องงบวามันสูงไปเราจะไปทำอยางอ่ืนท่ี

เปนประโยชนตอพ่ีนองประชาชน ผมยินดีและเห็นดวยนะครับ ก็ขอใหสมาชิกฯ พิจารณา

กอนยกมืออนุมัตินะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสอบถามอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.อภิชาติฯ ครับ 

สท.อภิชาตฯิ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ  จีนโดน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมเห็น

ดวยกับทานรักษาการนายกฯ นะครับ วันนั้นท่ีเรานั่งประชุมกันเก่ียวกับแผนวาท่ีศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีผลกระทบเก่ียวกับเรื่องน้ำ ก็แลวแตสภาฯ นะครับ เราไดเลื่อนการเปดมา

หลายครั้งแลว เนื่องจากตรงนั้นจะมีปญญาเรื่องน้ำเพราะเปนท่ีรับน้ำจากโรงพยาบาล 

โรงเรียน และทุกจุดของตลาดจะลงมาท่ีตรงนั้น ผมก็ขอฝากเรื่องนี้กับสภาฯ ดวยนะครับ 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสอบถามอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.สุชาติฯ ครับ 
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สท.สุชาติฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสุชาติ  พันธุสถิตยวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ผมก็ยังสงสัยเรื่องโครงการท่ีเขามา 4 เรื่อง ก็ตองพิจารณาแลวเขาสภาฯ ใชไหมครับ    

พอเขามาแลวทำไมตองมาทักทวง ทุกเรื่องทุกสิ่งในเขตเทศบาลมันก็เดือดรอนกันทุกเสน

ถาพรอมกันทีเดียวก็ตองใชงบประมาณ 50-60 ลาน แตในเม่ือแตละเรื่องคัดเขามาในสภาฯ 

เพ่ือขออนุมัติ พอเขามาแลวก็มาทวงติงกัน ผมก็งงนะครับ เขามาแลวก็ทำไปเรื่อย ๆ ทีละ

เรื่อง ผมวานาจะดีกวานะครับ ไมใชวาเขามาแลวมานั่งเถียงกัน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสอบถามอีกไหมครับ ถาไมมีขอใหยกมืออนุมัติ 

โครงการฯ นะครับ 

 ใครเห็นชอบอนุมัติจายเงินสะสมโครงการกอสรางงานปรับปรุงทางเดินเทา บริเวณถนน

วงศวานิช       หมู 12  กวาง 1.75 เมตร ยาว 684 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

กำหนด เปนเงิน 1,142,000 บาท ยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ จำนวน  0  เสียง 
ประธานสภาฯ ใครไมเห็นชอบอนุมัติจายเงินสะสมโครงการกอสรางงานปรับปรุงทางเดินเทา บริเวณถนน

วงศวานิช     หมู 12  กวาง 1.75 เมตร ยาว 684 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

กำหนด เปนเงิน 1,142,000 บาท ยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  ไมอนุมัติ จำนวน 11 เสียง (จาก สท.ท้ังหมด 11 คน) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  5.2.4 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พรอมฝาปด ขนาดกวาง 0.50 เมตร 
ลึก 0.70 เมตร ยาว 700 เมตร ถนนตำหนักหลวง หมูท่ี 12 ต.ดอนยาง  อ.ปะทิว จ.
ชุมพร ราคาประมาณการกอสราง 3,193,000.-บาท ขอนำเรียนครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานปลัดฯ รักษาการนายกฯ ชี้แจงครับ 

ปลัดเทศบาลฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติ
หนาท่ีนายกฯ สำหรับโครงการนี้ไดมีการนำเขาเพ่ือจายเงินสะสมในสมัยท่ีแลว แตวาเราไป
นำแผนของป 2564 มาทำจึงทำใหผิดข้ันตอนของระเบียบ เนื่องจากในปจจุบันตองเขาไป
แกในระบบใหถูกตอง ใหอยูในแผนของป 2563 จึงขอยกเลิกการจายเงินสะสมโครงการ
กอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พรอมฝาปด ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร 
ยาว 700 เมตร ถนนตำหนักหลวง หมูท่ี 12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ราคาประมาณ
การกอสราง 3,229,000.-บาท ในการประชุมสามัญประจำป สมัยสามัญท่ี 1/2563   
ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 และเพ่ือความถูกตองตามระเบียบจึงนำเขาสภาฯ เพ่ือขอ
อนุมัติจายเงินสะสมในการประชุมครั้งนี้ ก็ขอนำเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสอบถามไหมครับ ถาไมมีขอใหยกมืออนุมัติ
จายเงินสะสมโครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พรอมฝาปด ขนาดกวาง 0.50 
เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 700 เมตร ถนนตำหนักหลวง หมูท่ี 12 ต.ดอนยาง  อ.ปะทิว 
จ.ชุมพร ราคาประมาณกอสราง 3,193,000.-บาท   

มติท่ีประชุม  อนุมัติดวยเสียงเอกฉันท 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  5.2.5 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนศาลเจา หมู 1  ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร  
หนา 0.15 ม. กวาง 6.00 ม.  ยาว 1,220 ม. ราคาประมาณการกอสราง ท้ังหมด 
5,041,000.-บาท ขออนุมัติสภาฯ จายเงินสะสม 2,520,500 บาท นำเรียนครับ 
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ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานปลัดฯ รักษาการนายกฯ ชี้แจงครับ 

ปลัดเทศบาลฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติ
หนาท่ีนายกฯ ดวยอำเภอปะทิวมีหนังสือแจงวาสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให
จังหวัดชุมพรสำรวจความเดือดรอนของประชาชน และจัดทำโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนใน
อำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน โดยใหเสนอโครงการท่ีบูรณาการรวมกัน ระหวางงบประมาณ งบกลางฯ 
รอยละ 50 และสมทบงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรอยละ 50 เทศบาล
ตำบลมาบอำมฤตจึงไดเสนอโครงการกอสรางถนน คสล. ถนนศาลเจา หนา 0.15 ม. 
กวาง 6.00 ม.  ยาว 1,220 ม. ราคาประมาณการกอสราง ท้ังหมด 5,041,000 บาท 
ซ่ึงหากเขาพิจารณาโครงการนี้ผาน  เราจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 2,520,500 
บาท และเทศบาลฯ จายเอง 2,520,500 บาท จึงขออนุมัติจายเงินสะสมในการประชุม
ครั้งนี้ เปนจำนวนเงิน 2,520,500 บาท  ขอนำเรียนท่ีประชุม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือขอสอบถามไหมครับ ถาไมมีขอใหยกมืออนุมัติ
จายเงินสะสมโครงการกอสรางถนน คสล. ถนนศาลเจา หมู 1  ต.ดอนยาง อ.ปะทิว       
จ.ชุมพร  หนา 0.15 ม. กวาง 6.00 ม.  ยาว 1,220 ม. จำนวนเงิน 2,520,500 บาท 

มติท่ีประชุม  อนมัุติดวยเสียงเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ   ขอเชิญ สท.สชุาติฯ ครับ  
สท.สุชาตฯิ เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสุชาติ  พันธุสถิตยวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ผมก็มีเรื่องอ่ืน ๆ เรื่องเดิม ๆ ดวยนะครับ 
1. การลอกฝายพรุเตย ไมทราบวาไดดำเนินการไปถึงไหนแลว ผมไดสอบถาม

ทางผูใหญแลวนาจะประมาณ 20 ปแลวนะครับไมเคยทำการลอก ถาลอก
แลวก็ใชประโยชนได 

2. การขยายเขตประปาซ่ึงพูดไปแลวนะครับ 
3. สายไฟ เสาไฟ ทางลงศรีตรัง ท่ีเคยปรึกษากันวาจะยายหรือทำใหมันออกมา

เพ่ือใหรถกระเชาไดเขาไปถึง นาจะลืม เพียงเทานี้กอนครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานปลัดฯ รักษาการนายกฯ ชี้แจงครับ 

ปลัดเทศบาลฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติ
หนาท่ีนายกฯ 

1. เรื่องของการลอกฝายพรุเตย ก็ไดมอบทางกองชางใหคำนวณประมาณการ
คาใชจายไปแลว ตองใหทางกองแจงวาสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จได
เม่ือไหรอยางไร เพราะชวงท่ีผานมาเรามีโครงการท่ีตองดำเนินการอยู 3-4 
ตัว พรอม ๆ กัน มี 1. ถนนอุไรวิลลา  2.ถนนทุงน้ำใสท่ีเขาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  และ 3.ซอยพัฒนาคม 8 ซ่ึงไดมีการลงนามในสัญญาแลว สวน 2 
รายการแรกไดมีการลงนามและเปดหนางานไปแลว 

2. การขยายเขตประปาไดชี้แจงแลวนะครับ 
3. กรณีเรื่องของเสาไฟฟาตามท่ีเคยนำเรียนชี้แจงในท่ีประชุมไปวาเทศบาลไดมี

การจัดทำโครงการขอโคมไฟโซลาเซลลจากกองทุนของกระทรวงพลังงานฯ 
เม่ื อ อ า ทิ ต ย ท่ี แ ล ว เข าได แ จ งต อบ กลั บ ม าแล ว ว า เข าจะน ำ เสน อ
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาโครงการฯ ของเรา เหตุท่ีลาชาก็เนื่องมาจาก
สถานการณโควิด เขาจึงไมไดมีการประชุม แตตอนนี้เห็นวาประมาณปลาย
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เดือนพฤษภาคมนี้จะนำเสนอ ท่ีเราขอไปประมาณ 500 ชุด คือเราจะเปลี่ยน
โคมเดิมท่ีมันอยูในพ้ืนท่ีเราดวย สวนแนวเสาไฟมันจะตองมีการขยับจากแนว
เกามาเปนแนวใหมก็ตองประมาณการคาใชจาย  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
เปนผูสำรวจและประมาณการคาใชจายก็ลักษณะเดียวกับประปา ก็ฝากทาง
กองชางเรื่องสำรวจตัวเสา เพราะตัวโคมเรานาจะไดจากทางกองทุนพลังงาน
ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.สุชาติฯ ครับ 
สท.สุชาติฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสุชาติ  พันธุสถิตยวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ผมอยากใหกองชางชี้แจงจะไดชัดเจน ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญกองชาง ชี้แจงครับ 
นายอุกฤษฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอุกฤษ  มอดตะคุ  หัวหนาฝายการโยธา 

รักษาการแทนผูอำนวยการกองชาง  กรณีของฝายผมจะลงไปสำรวจแลวคอยประสานทาง 
สท.อีกทีเพ่ือใหรวมสำรวจดวย แลวจึงวางแผนทำประมาณการและขออนุมัติในการ
ดำเนินการ สวนเรื่องเสาไฟฟากับโคมก็เปนไปตามท่ีทานปลัดฯ ไดชี้แจงใหทราบ และก็ได
สั่งทีมไฟฟาของเราใหดำเนินการแกไขและไดนำโคมไปลองติดตั้งดูและดูวาไดผลตาม
เปาหมายท่ีเราตั้งไวหรือไม ถามันยังหางหรือเขาไปดำเนินการไมไดก็จะประสานไปทาง
ไฟฟากับแขวงการทางเพ่ือท่ีจะออกแบบในเรื่องของตำแหนงเสา และวางระบบไฟฟาใตดิน 
ตรงนี้ก็จะดำเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับท่ีของบประมาณ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.สมชายฯ ครับ 
สท.สมชายฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสมชาย  ณะชำนาญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

กอนอ่ืนผมก็ตองขอโทษเรื่องโครงการปรับปรุงทางเทา ถนนวงศวานิช  จริง ๆ แลวผมก็
ไมไดมีอะไรเพียงแตวาเงินเรามีนอยผมก็อยากจะใหใชประโยชนไดสูงสุด ในเม่ือโครงการนี้
ยกเลิกไป ผมก็อยากทราบวาทางฝายบริหารจะนำโครงการไหนมาทดแทนโครงการท่ีตกไป
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานปลัดฯ รักษาการนายกฯ ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติ
หนาท่ีนายกฯ ตามท่ีไดนำเรียนในเบื้องตนก็คือเรื่องของถนนพรอมรางเขาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก มันจะแกปญหาในเรื่องของระบบระบายน้ำ แลวงบประมาณตรงนั้นจะใกลเคียงกับตัว
นี้ แตท้ังนี้จะตองประมาณการอีกทีหนึ่งวาตองใชงบประมาณเทาไหร เพราะตามแผนเสน
นั้นจะเปนราง 2 ขาง ถนนตรงกลางขนาด 6 เมตร เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และราง
พรอมถนน ผิวจราจรตรงนั้นมีขนาด 8 เมตร ถาเงินเรามีไมเพียงพอคงตองทยอยทำทีละ
ขางกอนเพ่ือท่ีจะรองรับน้ำท่ีไหลมาตอนชวงฝนตกหนักตอเนื่อง  ในเบื้องตนผมคิดวานาจะ
เปนโครงการนี้นะครับ หากทางสภาฯ คิดวานาจะเปนตัวอ่ืนก็ลองหารือกันไดนะครับ      
ขอนำเรียนเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.อดิสรณฯ ครับ 
สท.อดิสรณฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอดิสรณ  ภาสพานทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ขอยอนกลับมาท่ีโครงการปรับปรุงทางเทาท่ีตกไปนะครับ ผมก็ไมไดติดใจอะไรนะครับ ถา
สิ่งไหนท่ีจำเปนตอพ่ีนองประชาชน เพราะก็ไมรูวารถไฟทางคูทำออกมาแลวจะออกมาใน
รูปแบบไหน แตแบบแปลนตัวนี้ผมก็ยังไมท้ิงนะครับ เอาไวเม่ือมีความเหมาะสมและความ
พรอมคอยนำเขามาคุยกันใหม แตตอนนี้เอางบไปทำในสวนท่ีจำเปนกอนผมเห็นดวยครับ 
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.อภิชาติฯ ครับ 
สท.อภิชาติฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ  จีนโดน สมาชิกสภาเทศบาลฯ        

เรื่องโครงการปรับปรุงทางเทา ผมวานาจะนำงบประมาณนี้ไปทำรางระบายน้ำเขาศูนยเด็ก
เล็กนะครับ และขอสอบถามทานปลัดฯ รักษาการนายกฯ วาเราจะมีการยายเด็กเขาศูนย
เด็กของเราเม่ือไหร ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานปลัดฯ รักษาการนายกฯ ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติ
หนาท่ีนายกฯ  ขอนำเรียนชี้แจงนะครับวาเม่ือวันศุกรท่ีผานมาเราไดตรวจรับศูนยเด็กเล็ก
แลว แตเหลือบริเวณท่ีตองปรับปรุงคือลานลูกรังท่ีปลูกตนปาลมอยูมันยังสูง ๆ ต่ำ ๆ 
ขรุขระอยู จริง ๆ แลวปการศึกษาท่ีจะถึงนี้มันก็นาจะยายไดแลว แตก็ยังขาดอีกนิดหนอย 
เชน เรื่องหองน้ำของครูยังไมมี ตรงนี้ขอให ผอ.กองการศึกษาชี้แจงอีกทีนะครับ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญกองการศึกษาครบั 
นายวิรัชฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายวิรัช กุญแจทอง นักวิชาการศึกษา รักษาราชการ

แทนผูอำนวยการกองการศึกษา ในเรื่องของการยายศูนยผมคิดวาปลายปนี้นาจะแลวเสร็จ 
ในสวนท่ีเปนอุปสรรคคือ ตอนนี้ถนนยังไมเสร็จ และยังไมมีหองน้ำครู พ้ืนท่ีตองปรับเกลี่ย 
และทานปลัดฯ อยากไดสนามเด็กเลนสรางปญญา เราก็พยายามหาทุนมาสรางใหเสร็จ
พรอมเปดศูนย เพราะอยากใหเด็ก ๆ ไดมีสิ่งดี ๆ ก็ขอใหทานสมาชิกไดเขาไปชมอาคาร
ศูนยเด็กฯ บาง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ผมขอถามกองสาธารณสุขฯ เรื่องท่ีผมฝาก
เรื่องไปท่ีชาวบานไดรับความเดือดรอนตรงตนมะขาม ขอใหชวยชี้แจงหนอยครับ เพราะ
เขาโทรมาถามอีกแลว เชิญกองสาธารณสุขฯ ครับ 

นายวิรัตนฯ    เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายวิรัตน  เชื้อชั่ง  สัตวแพทยชำนาญงาน รักษา
ราชการแทนผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ ถายอนไปเรื่องนี้เคยโดนแจงเขามารอบหนึ่ง
แลว คือเรื่องแคมปคนงานท่ีทำทางรถไฟ รอบแรกกองสาธาณสุขฯ และกองชางไดเขาไปดู
และประสานกับทางหัวหนาแคมปและแจงวาใหเขาทำทางใหน้ำระบายไปได และใหลอม
สังกะสีรอบแคมป แตท่ีเขาไปตรวจสอบอีกครั้งปญหาท่ีพบคือ เราไมเจอตัวผูรับเหมาขอ
เบอรโทรมาก็ติดตอไมได ในแคมปจะแบงเปนฝงซายขวาซ่ึงหัวหนาแคมปเปนคนละคนกัน 
ซ่ึงเราไดเจอแมบานและใหเขาแจงหัวหนาแคมปวาเกิดกลิ่นตรงตัวหองน้ำ ก็ไดชี้แจงใหเขา
ทำการปรบัปรุงครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับท่ีดำเนินการให สมาชิกฯ ทานใดมีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญ     
สท.สมชายฯ ครับ  

สท.สมชายฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสมชาย  ณะชำนาญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ     
ผมไดเคยมาปรึกษาทานปลัดฯ เรื่องเก่ียวกับใหลดคาแผงในตลาดสด ซ่ึงท่ีอ่ืนเขาก็ลดไมวา
จะเปนคาน้ำ คาไฟ ผลอยากทราบวาเทศบาลฯ มีนโยบายท่ีจะลดคาแผงซ่ึงเปนผลกระทบ
มาจากโควิด 19 บางไหมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานปลัดฯ รักษาการนายกฯ ชี้แจงครับ 

ปลัดเทศบาลฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติ
หนาท่ีนายกฯ กรณีโควิด นโยบายท่ีมีการชวยเหลือหรืออะไรตาง ๆ ตามท่ี สท.สมชายฯ 
กลาว มันเปนการชวยเหลือจาก กระทรวง ทบวง กรม แตของทองถ่ินเองผมไดสอบถามไป
ท่ีอ่ืนยังไมมีท่ีใดดำเนินการเก่ียวกับการปรับลด อีกประการหนึ่งมีหลายหนวยงานเขามา
ตรวจสอบทองถ่ินในเรื่องของการดำเนินการเก่ียวกับโควิด ทองถ่ินจะตองดูวาเรามีอำนาจ
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หนาท่ีมากนอยแคไหน เพราะหากมีหนวยตรวจสอบเขามาตรวจในสวนท่ีเราไมมีอำนาจทำ
ไดหรือไมมีระเบียบรองรับเราจะตองเปนผูรับผิดชอบเงินพวกนี้ สวนท่ีใหความชวยท่ีมี
ระเบียบรองรับ เชน ถุงยังชีพ ก็เปนระเบียบของ (พม.) ลาสุดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยก็ใหเราสำรวจราษฎรท่ีเดือดรอน ซ่ึงเขาจะมีงบชวยเหลือครัวเรือน
ละ 3,000 บาท สวนของเราใชงบกลาง และงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ นำมาจัดซ้ือ
เจลและอุปกรณทำหนากากผา นำเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.อภิชาติฯ ครับ 
สท.อภิชาติฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ  จีนโดน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมมี

ขอสอบถามและนำเสนอนะครับ 
1. การใชเต็นท เชน งานแตง งานบวช งานศพ ทางเทศบาลของเราใหยืมก่ีหลัง 
2. การแจกถุงยังชีพมีหลักเกณฑอยางไรในการเลือกผูรับครับ 
3. ผมขออนุญาตสอบถาม และผมขอฝากทาน สท.สุชาติฯ นำหนากากอนามัย

ไปใหทานประธานสภาฯ ไดนำไปแจกกับชาวบานนะครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญทานปลัดฯ รักษาการนายกฯ ครับ 
ปลัดเทศบาลฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติ

หนาท่ีนายกฯ 
1. กรณีเต็นท เรื่อง งานแตง งานบวช งานศพ เต็นทของเราท่ีใชไดอยูมีจำนวน 

5 หลัง  หากเปนเครือญาติพนักงานยื่นขอใชจะไมเสียคาใชจาย ในสวนของ
ภาคประชาชนถาเปนงานศพเราจะไมเก็บคาใชจาย  เราจะดูงานเปนหลัก 
หากวาเปนศาลาก็ประมาณ 2-3 หลัง  แตถาจัดท่ีบานก็อาจจะ 3-4 หลัง 
เพราะอาจจะใชใหแขกนั่ง 2 หลัง และอาจจะใชทำครัวอีก 1 หลัง ก็
ประมาณนี้ครับ 

2. เรื่องถุงยังชีพ มีหลักเกณฑ คือ มีชื่ออยูในทะเบียน และเดือดรอน ในการ
พิจารณามีคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวย สวนของอำเภอ ผูแทนชุมชน 
หัวหนาสวนของเทศบาล ก็จะรวมกันพิจารณาวาคนไหนมีความเหมาะสมท่ี
จะไดรับ แตสวนใหญผูท่ีไมไดรับจะเปนการคัดคานของตัวแทนชุมชนวาคนนี้
มีฐานะก็อาจจะไมไดรับ และหากเปนผูสูงอายุ หรือพิการ เราก็อาจจะใหการ
สนับสนุนไป แตท่ีดูยากคือการไดรับผลกระทบจากการคาขาย มันก็อาจจะมี
บางคนไดบางคนไมได ถุงยังชีพของเราก็ประมาณ 400 กวาบาท ตรงนี้ก็
ยอมรับวาไม 100% แตก็คิดวานาจะตรงกับวัตถุประสงคไมนอยกวา 80%  

3. ในสวนของหนากากอนามัย เราไดมีการแบงบัญชีจัดสรร ให สท.ท่ีอยูแตละ
หมูนำบัญชีท่ีไดรับการจัดสรรจากทาง ผอ.กองคลัง วาหมูนี้ก่ีชุมชน ชุมชนละ
ก่ีชิ้น ก็จะมีสวนของบัญชีเปนตัวแจกเราจะตองเอาตัวนี้เปนหลักฐานในการ
รับวาในแตละบานไดก่ีชิ้น 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.อภิชาติฯ ครับ 
สท.อภิชาติฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ  จีนโดน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอทำ

ความเขาใจสักนิดนะครับ วันนั้นมีบางทานทำเราเสียหายนิดหนึ่ง ผมก็มองอยางทานปลัดฯ 
พูด พอดีเม่ือวันท่ี 6 เมษายน ท่ีทุงน้ำใสมีชาวบานทานหนึ่งไดเสียชีวิตลง คือผมไดเห็นทาน
ประธานฯ สมควรดูแลประชาชนดีเลยครับ ดูแลเรื่องเต็นท แตบางคนมาถามวาทำไมงานนี้
ไดมากเกิน ผมจึงนำเรื่องนี้มาสอบถามทางทานรักษาการนายกฯ และทานเลขาฯ เพ่ือ
ปกปองทานประธานฯ สภา และพนักงานเทศบาล เพราะวาบางทานพูดไปพูดมาอาจจะทำ
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ใหสิ่งท่ีเราหวังดีกับเจาภาพกลายเปนวาคนนี้หัวคะแนนเลยไดมาก ถาทานรักษาการฯ 
นายกฯ บอกวา 2 -3 จะได เปนเกณฑ เดียวกันนะครับ ตอไปผมขอถามเรื่องท่ี มี
คณะกรรมการคัดกรอง ผมไดมีโอกาสเปนตัวแทนเอาของไปมอบใหกับชาวบาน รายชื่อก็
อยูท่ีผม เหมือนบางท่ีรักษาการนายกฯ บอกวากรรมการเห็นแลวบอกวาสมควรชั่วโมงนี้ให
ไดก็ใหเลยเพราะตามสิทธิของเขา ทานปลัดฯ วามีชื่ออยูในเขตเทศบาล มีความเดือดรอน 
ใหทานมายื่น มีคนมาเซ็นเปนพยานให นี่คือสิทธิของเขาถูกตองไหมครับ แตบางคนก็
แลวแตเขาวาจะมายื่นหรือไม เรื่องตอไปการแจกหนากากอนามัย ผมก็ขอพูดตรง ๆ วาผม
เห็นใจทางขาราชการ ลูกจาง พนักงาน ชาวบานท่ีเสียสละเวลาทำหนากากอนามัยกัน      
3-4 ทุมนะครับ แตท่ีผมคาใจนิดหนึ่งคือเม่ือวันท่ี 9 – 10 เมษายน ทางเทศบาลฯ ไดให
สมาชิกสภาฯ แจกหนากากอนามัยใหกับชาวบานโดยทานแบง หมู 1 มี สท. 3 ทาน 
ประกอบดวย สท.สมชาย, สท.อดิสรณ และ สท.ชัยพร  หมู 12 ประกอบดวย สท.มงคล, 
สท.ประสิทธิ์ สท.อรวรรณ และ สท.ธนญชัย หมู 13 ทานประธานสภาฯ,สท.ทวีศักดิ์,   
สท.สุชาติ และผม ท่ีผมแครงใจนิดหนึ่งคือท่ีผมจะแจกแตผมไมมีรายชื่อผมก็ไดสอบถามกับ
รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขฯ นายวิรัตน เชื้อชั่ง วาใหผมแจกไมเห็นมีรายชื่อผมก็ได
สอบถามคุณวิรัตนฯ คุณวิรัตนฯ จึงประสานไปท่ีประธานสมควร เทวชู ผมก็เขาใจวาทาน
แจกอยูก็ไมไดวาอะไร ผมไดถามทานประธานฯ วาทานไดแจกหรือยังผมจะไดนำรายชื่อมา
แจกบางเพราะชาวบานไดรับความเดือดรอนจากโควิด ชาวบานจะไดใชปองกัน แตผมก็ไม
เขาใจวาพอวันท่ี 10 เมษายน ชวงบาย ๆ หมู 13 ผมเห็นมี สท.มงคล สท.ประสิทธิ์ ทานท่ี
จะลง สท. ตัวจริงบาง ตัวปลอมบาง ผมก็ยังไมเขาใจวาทานประธานสภาฯ ทำไมถึงเอา
รายชื่อของหมู 13 ท่ีผมและ สท.สุชาติ จะตองเปนคนแจกไปใหหมูอ่ืนแจก และท่ีสำคัญ
ทานประธานสภาฯ ทานไปแจก หมู 1 

ประธานสภาฯ    ผมไมใหคุณพูดแลว เดี๋ยวคุณพูดใสรายไมดี ผมขอชี้แจง 
สท.สุชาติฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสุชาติ  พันธุสถิตยวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ผมขอประทวงทานประธานสภาฯ นะครับ เขากำลังชี้แจงอยู ขอใหชี้แจงใหจบนะครับ ถา
คำใดท่ีพาดพิงก็ขอใหวากันไดครับ ขอใหเขาไดชี้แจงใหจบ 

ประธานสภาฯ    ไมใชชี้แจงนะครับมันเปนการใสราย 
สท.อภิชาติฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ  จีนโดน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมพูดไม

จริงตรงไหนครับ ผมมีคุณวิรัตน  เชื้อชั่ง เปนพยาน ผมไมไดใสราย ผมสอบถามนองเขา
ตลอด ผมอยากเสนอใหสภาฯ ใหขาราชการทราบ ผมตองการใหทานชวยชี้แจง 

ประธานสภาฯ    ผมรับของ คือทางเทศบาล กองคลังโทรมาใหผมรับนำไปแจก ผมก็เอาไปท้ังหมู 
13 และหมู 1 และผมก็รวบรวมสมาชิก สามารถสอบถามไดกับสมาชิกท่ีอยูนี้วาทุกคนไป
กับผมท้ังหมดไหม เขาใหมาเปนถุงและผมไดรายชื่อไป 2 ชุด ถามกองคลังได นี่คุณเอาไป
แลวเหลือมาเปนถุง ผมแจกท้ังหมู 1 ผมแจกเปนทีม แจกหมู 1 วันหนึ่ง และหมู 13 อีก
วันหนึ่ง ผมชวยกันแจกไมใชวาจะไปแจกเฉพาะท่ีผมหาเสียง 

สท.อภิชาติฯ  ขอประทวงทานประธานสภาฯ นะครับ คือทานตองฟงผมอธิบายกอน ไมใชทาน
มาถึงก็พูดแบบนี้ 

ประธานสภาฯ   คุณกลาวหาผม หาวาผมเอาไปท้ังหมดแลวไมใหคุณแจก คุณไดสอบถามผมไหม 
คุณไมใชเสนอคุณใสรายวาผมเอาไปท้ังหมด ผมขอใหกองคลังชี้แจง ขอเชิญกองคลังชี้แจง
ครับ 

นางจีรวรรณฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางจีรวรรณ  แจกสินธุ  ผูอำนวยการกองคลัง     
ทางเทศบาลไดจัดทำหนากาก  ท่ีแจกวันนั้นแบงเปน 3 หมู  และสมาชิกสภาฯ มีท้ังหมด 
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11 คน หมู 1 จำนวน 3 คน คือ สท.สมชาย, สท.ชัยพร และ สท.อดิสรณ หมู 12 
จำนวน 4 คน คือ สท.ประสิทธิ์, สท.มงคล, สท.อรวรรณ และ สท.ธนญชัย หมู 13 
จำนวน 4 คน คือ ทานสมควร, สท.ทวีศักดิ์, สท.อภิชาติ และ สท.สุชาติ  สำหรับหนากาก
ท่ีมอบให หมู 1 หนากากเหลือจากท่ีประชาชนยังไมเขามารับจากเทศบาล จำนวน 
1,344 ชิ้น (คนละ 2 ชิ้น) ก็จะมอบใหสมาชิก 3 ทานรับไป สท.สมชายรับไป 520 ชิ้น 
สท.ชัยพร 520 ชิ้น และ สท.อดิสรณ 294 ชิ้น อันนี้คือมีหลักฐานการเซ็นรับไปนะคะ 
สำหรับ หมู 12 มีสมาชิก 4 ทาน แต ณ วันนั้นเทาท่ีทราบ สท.ธนญชัยอยูกรุงเทพฯ ก็
เหลือ สท.จำนวน 3 ทาน คือ มอบหนากากให สท.ประสิทธิ์ไป 520 ชิ้น สท.มงคล 520 
ชิ้น สท.อรวรรณ 520 ชิ้น สวนท่ีเหลืออีกสวนหนึ่งซ่ึงเปนของ สท.ธนญชัย คุณวิรัตน 
(รักษาการกองสาธารณสุขฯ) บอกวาใหนายเกรียงศักดิ์ แซอ้ือ ซ่ึงเปนพนักงานปองกัน
รับผิดชอบแจกถุงนี้ไป จึงไดมอบใหนางเกรียงศักดิ์ไป สำหรับ หมู 13 จำนวน 4 ทาน คือ 
ทานสมควร รับไป 400 ชิ้น สท.ทวีศักดิ์ 400 ชิ้น สท.อภิชาติ 400 ชิ้น และ สท.สุชาติ 
405 ชิ้น แตมีอยู 2 ทาน ท่ีมารับทีหลังเนื่องจากติดภารกิจ ก็จะไมไดรายชื่อ เนื่องจาก
รายชื่อมีอยูชุดเดียว ขอนำเรียนเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ 1.17.41 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญคุณวิรัตนฯ ครับ 
นายวิรัตนฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายวิรัตน  เชื้อชั่ง  สัตวแพทยชำนาญงาน รักษา

ราชการแทนผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ ตามโครงการในการจัดทำหนากากเราจะแบง
ออกเปน 2 เฟส เฟสแรกเราไดประชาชนเขามารับหนากากท่ีเทศบาล ในสวนท่ีเหลือเรา
จะใหพนักงานของเราไปแจกตามรายชื่อในแตละบาน  เฟสท่ี 2 ท่ีมีปญหาอยูในตอนนี้ 
จริง ๆ แลว เราจะใชพนักงานของเราแจก แตท่ีพูดคุยในทีมงานคือผูบริหาร เจาหนาท่ี คือ
จะใหเกียรติ สท. ไดนำไปมอบใหกับประชาชน เราจึงมาแยกตามหมู และแบงจำนวน
สมาชิกฯ ตามรายละเอียดท่ีคุณจีรวรรณฯ นำเรียน และมี 2 ทานท่ีมารับชา ทาง        
สท.อภิชาติ ไดโทรถามผมวาจะเอารายชื่อไดท่ีไหน  ผมจึงเรียนไปวารายชื่อของหมู 13 ได
ใหทานสมควรไป เพราะมันสามารถแบงกันไดตามหมายเลข ผมชี้แจงแบบนี้  1 คน จะ
ไดรับ 2 ผืน ซ่ึงผมไดใสไวแลววาบานหลังนี้รับไปแลวก่ีผืน มีสิทธิ์รับไดอีกก่ีผืน จะอยูใน
ขอมูลบัญชีรายชื่อท่ีทานนำไป ผมวาพอผมบอกรายชื่อนี้ไปตั้งแตเลข 1-100 ถามันมี 50 
ผืน ก็แบงใหหลังท่ีไมไดแจก ผมวามันก็สมควรท่ีจะจบแลว เลยแนะนำไปวาใหไปขอแบง
มาเพราะรายชื่อมีอยูชุดเดียวซ่ึงเราขอมาจากทางอำเภอ และในกรณีของคุณเกรียงศักดิ์  
แซอ้ือ วาทำไมถึงใหเขา ผมไดนำเรียนไปเบื้องตนแลววาในตอนแรกเราใหพนักงานของเรา
ไปแจกซ่ึงอาศัยอยูในเขตตาง ๆ เปนผูแจก เชน หมูอยูหมู 13 ก็ใหหมูเปนผูแจกหมู 13 
เกรียงศักดิ์อยูในโซนทุงน้ำใส หมู 12 เราก็ใหเขาแจก ในกรณีของ สท.อรวรรณ เหลือ    
คนท่ีเหมาะสมท่ีจะรับผิดชอบในบานเลขท่ี 100 กวา เชน 100/1, 100/2 ก็ตองเปน
คนในพ้ืนท่ีท่ีจะรูวาคนท่ีอยูบานหลังนั้นคือใคร ผมจึงใหคุณเกรียงศักดิ์ฯ ไป ขอนำเรียน
ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอนิดหนึ่งนะครับ บางทีผมไมไดอนุญาต เหมือนคราวท่ีแลวใหรักษาการนายกฯ 
ชี้แจงอยูทานก็กดแทรกข้ึนมา ผมไมอนุญาตทานก็อยาเพ่ิงพูด เพราะมันเปนระเบียบ ขอให
ทานรักษามารยาทในท่ีประชุมดวยครับ มันคือการใหเกียรติซ่ึงกันและกันนะครับ และ
ขอขอบคุณ สท.อดิสรณ ท่ีชวยแจกหนากาก ขอเชิญ สท.อดิสรณฯ ครับ 

สท.อดิสรณฯ    เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอดิสรณ  ภาสพานทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ผมจะขอเสริมเก่ียวกับเรื่องหนากาก ประเด็นท่ีมันเกิดผมไมไดพาดพิงอะไรถึงใครท้ังนั้นนะ
ครับ ดวยความเคารพทานประธานฯ และสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ เปนพ่ี ๆ นอง ๆ กัน
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ท้ังนั้น การทำงานท่ีจะทำกับเทศบาลเพ่ือพ่ีนองประชาชนชาวมาบอำมฤตผมอยากให
สามัคคีกันมากกวา คือ ณ ชั่วโมงนี้ผมมองวามันจะเปนการเมืองแลว คือแตกตางได แตไม
อยากใหแตกแยกนะครับ การทำงานตลอด 8 ปท่ีเราอยูดวยกันมานี้ ผมไมเคยคิดนะครับ
วาเราจะเปนฝายไหน เชน วันนี้ท่ีทาน สท.สมชายทวงติงเรื่องโครงการทางเทา ผมก็โอเคใน
สถานการณท่ีเรามีงบประมาณจำกัดอยูเราก็รวมมือกันวาอะไรท่ีมันจำเปนกับพ่ีนองชาว
มาบอำมฤต ท่ีไดประโยชนสูงสุดโครงการตกไปก็ไมเปนไร แตเรื่องหนากากผมขอใหอยา
เพ่ิงเอาประเด็นการเมืองมากอใหเกิดความแตกแยก ผมคิดวาจุดประสงคของเทศบาลคือ
ตองการให สท. เขาถึงพ้ืนท่ีของแตละคน เราทำงานรวมกันมีอะไรก็มาคุยกัน ผมอยากให
ทำงานใหเปนทีมงาน มันมีหลายประเด็นถาผมพูดอยาโกรธกันนะ เชน เรื่องงานศพในนาม
เทศบาลตอนนี้ก็ไมมีแลวเพราะมันจะมีการแตกแยกเก่ียวกับเกมสการเมือง จริง ๆ แลวยัง
ไมถึงเวลานะครับ เพราะยังไมรูวาเราจะไดเลือกตั้งกันเม่ือไหร แตไมเปนไร  ผมอยากให
ทานประธานเปนผูใหญท่ีคอยประสานงานนอง ๆ คนนอกอยาเพ่ิงมายุงกอน นี่คือเรื่องงาน
ท่ีเก่ียวกับเทศบาลนะครับ ขอฝากทานประธานฯ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เรื่องงานศพมีบางทานมองไมเห็นหัวผูใหญแลว บางทีไมนับถือกันแลว ทานก็
นาจะรู ขอพูดแคนี้  ขอเชิญ สท.สมชายฯ ครับ 

สท.สมชายฯ    เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสมชาย  ณะชำนาญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ      
นี่คือสภาฯ นี่คือประชาธิปไตย ดีแลวท่ีเรามาเถียงกันในสภาฯ ดีกวาไปเถียงกันขางนอก 
สวนเรื่องการแจกหนากาก จริง ๆ แลวผมก็อยูในเหตุการณ ผมไมไดดูอันดับผมไปท่ีบาน
แลวหาบานเลขท่ี แลวจึงเปดรายชื่อดู สมมติเราแจกหนาโบถสคริสตเราก็ไลแจกตามบาน
ไปเลย มันมีชุดเดียวถาเราแบงครึ่งบานเลขท่ีมันเรียง แตบานมันไมตรงมันจะหาบานยาก ท่ี
ผมแจกคือแจกไลลงมา ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญ สท.มงคลฯ ครับ 
สท.มงคลฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายมงคล  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

พอดีมีพาดพิงถึงผม และ สท.ประสิทธิ์ฯ จริง ๆ แลวทุกอยางท่ีเดินรวมกัน วันนั้น         
สท.อภิชาติฯ คุณก็มา สท.ประสิทธิ์ฯ ไดบอกคุณแลววาไมแบงแตใหเดินดวยกันแลวทำไม
คุณไมเดิน ถาพูดตองพูดใหหมด คุณไมเดินคุณก็ไป แลวมีรถยนตคันหนึ่งมาจอดถามวานี่
ของใคร ใครใหแจกเพ่ืออะไรครับ นี่เราทำงานชวยกันในชวงโควิดนะครับ แลวคนท่ีไปชวย 
คุณโจกูชีพ เทศบาลมาบอำมฤต อสม. โตโตก็เปน อปพร.มาบอำมฤต ผิดไหมครับ คนนอก
ไหมครับ คนในลวน ๆ เลยครับ ไมไดแตกแยกกันเลยครับท่ีทำงานกันนี้ชวยกันทุกอยาง 
เม่ือก้ีท่ีพูดนี่ทะเลาะกันเหมือนเด็ก ผมพูดตรง ๆ สภาฯ นี้ ประธานสภาฯ ปลัดฯ หัวหนา 
ผอ.กอง  สท.ทุกคนท่ีเขามานั่ง เขาคุยกันดวยเหตุผล อันไหนสมควรทำคือทำ อันไหนไม
สมควรทำก็เอาไวกอน เขามีเหตุผลในการคุย ไมใชทะเลาะนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ สท.อภิชาติฯ ครับ 
สท.อภิชาติฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ  จีนโดน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมตอง

ขอขอบคุณ สท.มงคลฯ นะครับ คือตรงนี้ผมขอนำเรียนนะครับวา ท่ีพวกคุณเดินแจกผมก็
เดินแจกไดแตมีเวลาตั้ง 2 วัน เหมือนท่ีผมมารับชาเพราะผมติดธุระ ผมอาจจะแจกตอนมืด 
หรือผมจะแจกตอนเชา คือผมทำหนาท่ีของผม เหมือนถานัดกลางวันผมไมวางหรือหาก
ทานตองไปตัดปาลมทานจะไดแจกหรือครับ เหมือนท่ีทานบอกวา โตโต โจกูชีพ แลวทำไม
โตงเทศบาลทานถึงมองเปนคนนอกหละครับ ผมไปขอมีการบอกผมวาใหไปแจกเขต 2 
สวนของทาน เขต 1 ผมบอกวาท้ังหมู 1, 12, 13 มีท้ังเขต 1 และ 2 ถึงผมรับผิดชอบหมู 
13 ผมไมเคยมองเขตนะครับ ผมแจกทุกเขตแตท่ีสำคัญพวกทานรับผิดชอบ หมู 12 สวน
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ผม หมู 13 ตามท่ีคุณวิรัตน เชื้อชั่งแบง ผมไมไดไปแจก หมู 12 ของทาน ถามวารวมกัน
ไหไหม ไดครับ แตเง่ือนไขเวลาของแตละคนไมเทากันนะครับ ทานบอกวาผมทำไมไมมา
เดินแจก ทานหมู 12 ทานแจก หมู 12 สิครับ อยางท่ีทานสมชายฯ บอกวาบานเลขท่ี
เรียง ไมเรียงนะครับ ผมไมเคยมองเปนเกมสการเมือง ผมคิดวาตอนนี้ชาวบานเดือดรอน
เรื่องโควิด ผมมองชาวบานเปนหลักนะครับไมไดมองวาเปนการเมือง ผมก็เคารพทาน
ประธานสภาฯ นะครับ แตทานคิดเอาเองละกันท่ีทานวาบางคนไมเคารพก็อยูท่ีตัวทำนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    ผมสรุปแลวนะครับ เรื่องหนากากนี้ขอใหจบนะครับ เพราะทานเอาไปก็เหลือ
กลับมา ความจริงท่ีเหลือก็แจกไดอยูแลวแตทานไมแจกเอามาคืนใหประธานสภาฯ ผมก็คืน
ใหกองคลังนะครับ ชาวบานท่ีเดือนรอนก็มารับท่ีเทศบาลไดนะครับ ขอขอบคุณทาน
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหนาท่ีนายกฯ  เลขานุการสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขาราชการ 
และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมขอปดประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ปดการประชุม  เวลา ๑1.40 น.         
 
 
 
 
 
 
 

 

(ลงชื่อ)        จิราวัฒน  โพธารส                  เลขานุการสภาฯ/นิติกรฯ 
 

    (นายจิรวัฒน  โพธารส) 
 

 
 
 

(ลงชือ่)        กุลยา  สุวรรณนิกขะ      เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน/ผูจดรายงานการประชุม 
 

 (นางสาวกุลยา  สุวรรณนิกขะ) 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)    อรวรรณ  พันธุสถิตวงศ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

      (นางอรวรรณ  พันธุสถิตยวงศ) 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)       อดิสรณ  ภาสพานทอง         คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

        (นายอดิสรณ  ภาสพานทอง) 
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(ลงชื่อ)        สมชาย  ณะชำนาญ          คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

         (นายสมชาย  ณะชำนาญ) 
 
 

 
                                          รับรองถูกตอง 
 

 
 

(ลงชื่อ)  สมควร  เทวชู          ประธานสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
 

           (นายสมควร  เทวชู) 


